

\*หมายเลขบัตร คือหมายเลขประจำตัว ประกอบด้วยเลข 12 หลัก ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทุก ๆ คนจะได้รับ

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและทำการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นประมาณ 3 สัปดาห์ 「หนังสือแจ้งหมายเลขประจำตัว」 จะถูกส่งไปยังบ้านของท่านทางไปรษณีย์ ใน 「หนังสือแจ้งหมายเลขประจำตัว」 นั้นจะมีหมายเลขประจำตัวของคุณระบุอยู่

เมื่อเริ่มทำงาน หรือเมื่อเข้าร่วมประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประกันสังคม จำเป็นจะต้องยื่นแสดงหมายเลขบัตรด้วย

\*บัตรหมายเลขบัตร เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่บันทึกหมายเลขประจำตัวของคุณคนนั้น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บัตรนี้ในการยืนยันตัวตนได้อีกด้วย สามารถยื่นขอทำบัตรหมายเลขบัตรได้ทางไปรษณีย์ เพียงกรอกข้อมูลที่เป็นสิ่งไม่จำเป็นที่ติดมากับ 「หนังสือแจ้งหมายเลขประจำตัว」 พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงและส่งทางไปรษณีย์。

\*ผู้ที่ไม่ทราบวิธีการยื่นคำร้องหรือไม่มีแบบฟอร์มคำร้อง สามารถขอดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์ ณ ที่ว่าการอำเภอแผนกบริการทั่วไป สำนักงานสาขาในแต่ละท้องที่ ศูนย์บริการการออกบัตรหมายเลขบัตรวากาซาโตะ (Wakasato My Number Card Center) สำนักไปรษณีย์จิวอนากาโตะ สำนักไปรษณีย์อิคาชิโนะ และสำนักไปรษณีย์มินามินากาโตะ กรุณานำบัตรประจำตัวผู้พำนักชาวต่างชาติหรือเช็กรการ์ดพร้อมรูปถ่ายมายื่นแสดงด้วย

หลังจากที่ยื่นคำร้องเพื่อขอมีบัตรแล้ว คุณจะได้รับจดหมายแจ้งการออกบัตรภายใน 1-2 เดือน ในการรับบัตรนั้น ก่อนอื่นขอให้ทำการนัดหมายแล้วจึงไปรับบัตรยังสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้

เมื่อคุณมีบัตรหมายเลขบัตร คุณสามารถขอคัดสำเนาทะเบียนถิ่นที่อยู่หรือที่เรียกว่าจุมินเฮียได้ที่ร้านสะดวกซื้อ

\*วันหมดอายุของบัตรหมายเลขบัตรเป็นวันเดียวกันกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการพำนัก

ผู้ที่ทำการต่อระยะเวลาการพำนักแล้ว ขอให้ทำการต่ออายุบัตรหมายเลขบัตรให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาของการพำนัก

สำหรับผู้ที่มีการต่อระยะเวลาการพำนักที่สั้นลง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้บัตรให้เป็นไปตามระยะเวลาการพำนัก โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาของการพำนัก

หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว บัตรหมายเลขบัตรก็ จะถูกยกเลิกและจะต้องดำเนินการเพื่อขอออกบัตรใหม่ ซึ่งในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จะไม่มี การส่งจดหมายแจ้งเตือนการต่ออายุบัตร ดังนั้นกรุณาอย่าลืมที่จะดำเนินการดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรหมายเลขบัตร สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์แผนกพลเรือนฝ่ายการออกบัตรหมายเลขบัตร หมายเลข 026-224-8380